



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทร. ๐-๕๔๑๐-๐๗๐๑

ที่ ขย ๗๕๐๐๑ / -

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เน้นให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการในงานบริการอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้รวบรวมและจัดทำสถิติการให้บริการประชาชนขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ มากยิ่งขึ้น และขอรายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน แรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ และเพื่อความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนจึงเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฏฐพัชร ศุภชื้อสงวน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

ทราบ / เห็นชอบค่าประกาศพิมพ์ (๕๐๐๒)

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ความเห็นนายก อบต.

- ทราบ

(นายนพพล ชัยศัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

สถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่	กระบวนงานให้บริการ	สถิติการให้บริการ (ราย)
1	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0
2	การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1
3	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40
4	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	2
5	การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	0
6	การรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชั่วคราว	15
7	การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0
8	การรับชำระภาษีป้าย	1
9	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21	5
10	การแจ้งขุดดิน	0
11	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	1
12	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	0
13	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	0
14	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	0
15	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า	0
16	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	0
17	13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	0
18	16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า	0
19	19..การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	0
	รวม	

(นางณัฏฐพัชร ศุภเชื้อสงวน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ตรวจ/รับเรื่องชัดเจน